

ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่

การเปลี่ยนที่อยู่

ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ควรแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเอกสารประจำตัวภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณโปรดแจ้งกรมการขนส่งทางบกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยการส่งแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ (TD 559) พร้อมกับ หลักฐานที่อยู่ปัจจุบัน (ที่อยู่อาศัยและที่อยู่ติดต่อ) ไปยัง สำนักงานออกใบอนุญาต กรมการขนส่งทางบกแห่งใดแห่งหนึ่งด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนหรือไปที่ P. O.กล่อง 68115, ที่ทำการไปรษณีย์เกาหลีตะวันออกเฉียงใต้ ซองกง ทางไปรษณีย์ นอกจากนี้คุณยังสามารถรายงานที่อยู่ใหม่ของคุณผ่านบริการเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์หรือเมื่อยื่นคำขอใบอนุญาตของคุณ

การเปลี่ยนชื่อ

ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ควรแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือเอกสารประจำตัวภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของคุณ โปรดแจ้งกรมการขนส่งทางบกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือกรอกแบบฟอร์ม TD559 ที่ระบุชื่อใหม่และส่งพร้อมกับเอกสารประจำตัวฉบับจริงของคุณ เอกสารใบอนุญาตขับขี่/ทะเบียนรถฉบับจริงและสำเนาใบนัดของการเปลี่ยนชื่อจากนายความไปยัง สำนักงานออกใบอนุญาต ของกรมการขนส่งทางบกจากนั้นเราจะออกใบอนุญาตขับขี่/เอกสารทะเบียนรถใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและอัปเดตข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเราตามนั้น

ผู้ถือใบอนุญาตยานพาหนะ

การเปลี่ยนที่อยู่

ตามกฎหมายเจ้าของรถที่จดทะเบียนหรือผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันที่มีการเปลี่ยนที่อยู่หากคุณไม่สามารถส่งหลักฐานที่อยู่ที่คุณต้อง TD อาจขอให้คุณส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงภายใน 14 วันนับจากวันที่มีข้อกำหนด คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวมิฉะนั้น TD จะพิจารณาส่งคดีไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผล บุคคลใดก็ตามที่ไม่มีข้ออ้างที่สมเหตุสมผลขัดต่อข้อกำหนดดังกล่าวจะทำความผิดและต้องระวางโทษปรับ \$2,000 คุณสามารถแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของคุณและหลักฐานที่อยู่ใหม่ของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน GovHK หรือโดยการส่งแบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลยานพาหนะ (แบบฟอร์ม TD 559). หลักฐานที่อยู่อาศัยควรออกไม่เกิน 3

เดือนนับจากวันที่ยื่นแจ้งให้ทราบรายละเอียดของหลักฐานที่อยู่ที่ยอมรับได้สามารถอ้างอิงได้จาก[ลิงก์](#)ต่อไปนี้กรมการขนส่งอาจรังับการประมวลผลการปรับปรุงบันทึกที่อยู่จนกว่าจะมีการผลิตหลักฐานที่อยู่

โปรดดู [เวอร์ชันภาษาอังกฤษ](#) สำหรับข้อมูลล่าสุด